

สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกคำสั่งห้ามฯ อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ ZTE ได้ชำระค่าปรับงวดสุดท้ายจำนวน 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯมีความพร้อมที่จะ ฟื้นฟูธุรกิจทั่วโลกอย่างรวดเร็วที่สุด การเรียนรู้จากความเจ็บปวดในครั้งนี้ ทำให้ ZTE พร้อมที่จะพัฒนาและ ก้าวต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกคำสั่งห้ามฯ อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ ZTE ได้ชำระค่าปรับงวดสุดท้ายจำนวน 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯมีความพร้อมที่จะฟื้นฟูธุรกิจทั่วโลกอย่างรวดเร็วที่สุด การเรียนรู้จากความเจ็บปวดในครั้งนี้ ทำให้ ZTE พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ตามที่คำสั่งห้ามบริษัทในอเมริกาในการขายชิ้นส่วนให้ ZTE ได้ถูกยกเลิก ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 06.33 น. ตามเวลาท้องถิ่นจีน ซึ่งนับรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 89 วัน บริษัทชำระค่าปรับงวดสุดท้ายเป็นจำนวน 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ต้องอดทนและต่อสู้อย่างยากลำบากเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ZTE ได้กลับมาเริ่มดำเนินการค้าขายอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อกอบกู้ตลาดเทคโนโลยีทั่วโลกให้ฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด

ด้วยความตั้งใจที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของพนักงาน ZTE ทุกคน ทำให้ระบบการผลิตและระบบการจัดส่งสินค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมดำเนินงานทันทีอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งระบบไอทีของบริษัทยังได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย และฟื้นฟูประสิทธิภาพ จึงทำให้สามารถเริ่มทยอยส่งมอบโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาเครือข่ายของ ZTE ทั่วโลกอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ZTE ยังได้รับจดหมายสนับสนุนและกำลังใจจากลูกค้า และคู่ค้าทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ บริษัทยืนหยัดที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ZTE ได้เรียนรู้บทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ จึงมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งยังปลุกฝังให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามกฎและวัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าในการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา จำเป็นต้องใช้เวลาจึงจะสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ZTE ยังคงพยายามอย่างหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และชดเชยความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเร็วที่สุด เพื่อกลับมาเป็นผู้นำหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม